

TỔ 5 VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VÀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO

**“Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm”
Giai đoạn 2023 - 2025**

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và kế hoạch chuyên môn tháng 4 về chương trình phối hợp triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” - giai đoạn 2023-2025, tổ 5 - đã hoàn thành công tác bồi dưỡng chuyên môn thông qua các chuyên đề. Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận phương pháp dạy học các môn học/hoạt động giáo dục lớp 5 theo định hướng chương trình GDPT 2018 và trao đổi chuyên môn giữa trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng và trường Tiểu học Giang Biên, Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực chỉ đạo việc thực hiện các chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đồng thời, nâng cao nâng cao chất lượng dạy và học của học sinh lớp 5.



Hội nghị kí kết biên bản giữa hai trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng và Tiểu học Giang Biên

Tiêu biểu là tiết dạy Tập làm văn của cô giáo Lê Thị Cúc với các hoạt động dạy học sáng tạo, phong phú, tích cực hóa các hoạt động của học sinh góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh. Với giọng đọc truyền cảm, lời giảng nhẹ nhàng ấm áp cô Cúc đã giúp các con hiểu thêm nhiều hơn về cách miêu tả con vật qua những đặc điểm bên ngoài

hay điểm nổi bật trong tập tính sống của con vật đó. Qua việc tìm hiểu, từ đó giúp cho các con hiểu thêm về các loài vật trong tự nhiên, có hành động phù hợp và biết yêu thương, bảo vệ các loài vật. Qua tiết học, đã phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, khơi dậy, nuôi dưỡng những tâm hồn đẹp của các em học sinh. Đặc biệt, cô giáo Lê Cúc đã khéo léo biến một tiết Tập làm văn “khó” với học sinh thành một tiết học ý nghĩa để các em thỏa sức sáng tạo. Là một giáo viên trẻ, nhiệt huyết cô giáo Lê Cúc đã khẳng định chuyên môn của mình qua tiết học một cách thành công. Cô giáo đã đưa các em học sinh đến với hành trình tìm hiểu qua những video, trò chơi vô cùng thú vị. Các em được cuốn hút vào các hoạt động dạy học, chủ động chiếm lĩnh tri thức một cách hiệu quả. Từ việc viết đoạn văn ngắn học sinh sẽ vận dụng vào viết bài văn có hình ảnh và độc đáo hơn.



Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên khối 5 trường Tiểu học Giang Biên cùng các cô giáo trong khối 5 trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng dự giờ tiết Tập làm văn



Học sinh chủ động khám phá tri thức



Học sinh trình bày bài làm sáng tạo của mình

Với việc đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động dạy học, tiết học đã thực sự tạo cho học sinh nhiều cơ hội để tham gia trải nghiệm. Các hoạt động trong tiết học diễn ra phù hợp, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu cần đạt; thể hiện cách tiếp cận nội dung dạy học theo quan điểm phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Trong tiết học, giáo viên đã thể hiện kỹ năng sư phạm, ứng dụng CNTT, khai thác kiến thức và sử dụng đồ dùng

dạy học hiệu quả; Học sinh được phát huy năng lực thông qua các hoạt động: thảo luận nhóm, giao lưu, trình bày trước lớp, kỹ thuật phòng tranh, mảnh ghép, vận dụng, ứng dụng kiến thức, kỹ năng vào các tình huống thực tiễn... Các tiết học diễn ra nhẹ nhàng, hấp dẫn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với học sinh vì các em được trực tiếp trải nghiệm thông qua các hoạt động để tìm ra kiến thức.

Với trình độ chuyên môn vững vàng kết hợp hình thức tổ chức và phương pháp dạy học hiện đại, cô giáo Lê Thị Cúc đã mang lại cho học sinh những tiết học bổ ích và lý thú. Tiết học khép lại đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người dự và các em học sinh. Chúc cô trò trong nhà trường sẽ tiếp tục có được thật nhiều tiết học hiệu quả, hấp dẫn và thành công hơn nữa!



Cô giáo Phạm Thị Mai Thanh - Phó hiệu trưởng giao lưu cùng học sinh



Các giáo viên tổ 5 trong buổi sinh hoạt chuyên môn

Thông qua các chuyên đề mà tổ 5 đã xây dựng, các đồng chí giáo viên đã chia sẻ, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Với tinh thần học hỏi không ngừng chắc chắn giáo viên trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng cùng với trường Tiểu học Giang Biên sẽ thực hiện tốt chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và thực hiện tốt phong trào ***“Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm”*** - giai đoạn 2023-2025.

Tác giả: Cô giáo Nguyễn Thu Trang